



ที่ ข.๑/๒๕๖๓

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง  
เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์ที่เก่าชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน ๖๘ รายการ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์ที่เก่าชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน ๖๘ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง เลขที่ ๔๓๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลศาลา อ.เกาะเกะคา จ.ลำปาง ๕๒๑๓๐ โดยมีราคาประเมินขั้นต่ำที่สุดที่จำหน่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๙,๗๔๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) จึงออกประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีเงื่อนไขในการเสนอราคาการขายทอดตลาดจากเดิมและแก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

๑. พัส্তুที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง นำออกมาขายทอดตลาดนั้น เป็นการขายตามสภาพที่ปรากฏ ณ วันที่กำหนดในประกาศ โดยขายพร้อมอุปกรณ์ประกอบรายละเอียดที่ปรากฏตามสภาพที่เห็น และเป็นหน้าที่ของผู้ประมูลที่จะพิจารณาตรวจสอบสภาพของพัส্তুเอง ผู้ประมูลไม่อาจเรียกร้องหรือร้องขอให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อขอให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือแก้ไข เพื่อให้พัส্তুที่ประมูลมีสภาพดีขึ้นได้ หากมีการประกาศขายให้กับผู้ชนะการประมูลไปแล้ว ถือว่าผู้ชนะประมูลพอใจและยอมรับในสภาพของพัส্তুดังกล่าว โดยไม่มีข้อโต้แย้งในภายหลัง

๒. ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและขอดูพัส্তুดังกล่าวได้ที่

- สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง เลขที่ ๔๓๐ หมู่ที่ ๒ ต.ศาลา อ.เกาะเกะคา

จ.ลำปาง

- สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง (สาขาวัลลายเชียงใหม่) เลขที่ ๑๗๖ ถนนวัลลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ได้ทุกวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(สำหรับผู้สนใจที่เคยมาลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลในระหว่างวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง จะมีประกาศเลื่อนการขายทอดตลาด ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ สามารถเข้ามาร่วมประมูลในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้โดยไม่ต้องมาลงทะเบียนเพิ่มรอบนี้แต่อย่างใด)

**ข้อความเดิม** ๓. ผู้ประมูลผู้ราคาซื้อจะต้องนำหลักฐานการจดทะเบียนประกอบการค้า (กรณีเป็นนิติบุคคล) หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) จำนวน ๑ ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและเงินสดจำนวน ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นหลักประกันในการเข้าร่วมประมูล และมายื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด เพื่อขอลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลเวลา ๐๙.๐๐ น ถึง ๐๙.๔๕ น. ณ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น

/แก้ไขเพิ่มเติมข้อความเป็น...

แก้ไขเพิ่มเติมข้อความเป็น ๓. ผู้ประมูลผู้ราคาซื้อจะต้องนำหลักฐานการจดทะเบียนประกอบ การค้า (กรณีเป็นนิติบุคคล) หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) จำนวน ๑ ชุด พร้อม รับรองสำเนาถูกต้องและเงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นหลักประกันในการเข้าร่วม ประมูลและมายื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อขอลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๐๙.๔๕ น. ณ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ข้อความเดิม ๔. ผู้มีสิทธิในการประมูลผู้ราคาซื้อ จะได้รับหมายเลขลำดับจากคณะกรรมการ ดำเนินการขายทอดตลาดเท่านั้น โดยนำหลักฐานสำคัญตาม ข้อ ๓. มาแสดงต่อคณะกรรมการในวัน พฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๐๙.๔๕ น.

แก้ไขเพิ่มเติมข้อความเป็น ๔. ผู้มีสิทธิในการประมูลผู้ราคาซื้อ จะได้รับหมายเลขลำดับ จาก คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดเท่านั้น โดยนำหลักฐานสำคัญตามข้อ ๓. มาแสดงต่อคณะกรรมการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๐๙.๔๕ น. โดยผู้เข้าร่วมประมูลทุกคน จะต้องสวมหน้ากากอนามัยในการเข้าร่วมประมูล ภายใต้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานที่ราชการ

#### ๕. การประมูลพัสดุที่ขายทอดตลาด

##### ๕.๑ พัสตูประเภทยานพาหนะและขนส่งและเครื่องอัดอากาศ

รายการลำดับที่ ๑ ถึงรายการลำดับที่ ๑๒ จะประมูลแยกเป็นที่ละรายการ

ทั้งนี้ รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งลำดับที่ ๓ และลำดับที่ ๗ จะดำเนินการ จำหน่ายเป็นซากตามสภาพ ไม่มีสมุดคู่มือจดทะเบียนให้ ผู้ที่ประมูลได้ไม่สามารถมาเรียกร้องการขอโอนเล่ม ทะเบียน หรือดำเนินการอื่นใด เกี่ยวกับการจดทะเบียนให้กับผู้ประมูลได้

##### ๕.๒ พัสตูประเภทเครื่องมือและอุปกรณ์

รายการลำดับที่ ๑๓ ถึงรายการลำดับที่ ๔๗ จะประมูลรวมเป็นกลุ่ม โดยให้เสนอราคาเหมารวม

##### ๕.๓ พัสตูประเภทคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการลำดับที่ ๔๘ ถึงรายการลำดับที่ ๖๑ จะประมูลรวมเป็นกลุ่ม โดยให้เสนอราคาเหมารวม

##### ๕.๔ พัสตูประเภทวัสดุก่อสร้างและวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

รายการลำดับที่ ๖๒ ถึงรายการลำดับที่ ๖๘ จะประมูลรวมเป็นกลุ่ม โดยให้เสนอราคาเหมารวม

๖. การผู้ราคาคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายพัสดุโดยการขายทอดตลาด จะทำการประกาศ ราคาที่จะขายต่อผู้ทำการเข้าผู้ราคา และให้ผู้เข้าผู้ราคาเสนอราคาสู้กันด้วยวาจา และราคาที่สู้กันจะต้องเป็น เงินบาทอย่างเดียวนั้น ซึ่งการประมูลผู้ราคาในครั้งแรกต้องไม่ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำของพัสดุที่จะขายและการ ประมูลราคาครั้งต่อไป ต้องเสนอประมูลราคาสูงขึ้นไม่ต่ำกว่าครั้งละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) การตัดสิน ชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้ชนะการประมูล และราคาในการขายทอดตลาดนั้น ประธานคณะกรรมการขาย ทอดตลาดจะแสดงการตกลงด้วยการเคาะไม้หรืออุปกรณ์ หรือกริยาอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อรับราคาของผู้ผู้ราคา

๗. ผู้ผู้ราคาย่อมพินความผูกพันในราคาซึ่งตนสู้ ต่อเมื่อมีผู้ผู้ราคาสูงกว่าขึ้นไปหรือเมื่อกรม ทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง ถอนพัสดุจากการขายทอดตลาดนั้น และ ไม่ให้ผู้เสนอราคาถอนคำเสนอราคาของตนหลังจากกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดได้เคาะไม้หรืออุปกรณ์ หรือกริยาอย่างใดอย่างหนึ่ง รับราคาของผู้นั้นแล้ว

๘. เมื่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด ตกลงเคาะเคาะไม้หรืออุปกรณ์ ขายให้แล้ว ผู้ชนะประมูลราคาจะต้องชำระเงินค่าพัสดุที่ประมูลได้เป็นจำนวนร้อยละ ๓๐ ของราคาพัสดุที่ประมูลได้ทันที และชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ประมูลได้ ซึ่ง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง จะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน เงินค่าประมูลพัสดุที่ได้ชำระแล้วจะขอเรียกคืนในภายหลังมิได้ หากไม่ชำระเงินตามกำหนด กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง ขอสงวนสิทธิ์ในการริบหลักประกันหรือเงินมัดจำที่ได้ชำระไว้ ต่อ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง นั้นเสียทั้งหมดเพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินและนำพัสดุดังกล่าวไปดำเนินการขายทอดตลาดหรือวิธีใดใหม่อีกก็ตาม ถ้าได้จำนวนเงินที่ขายในครั้งหลังต่ำกว่าการขายทอดตลาดครั้งแรกเท่าใด ผู้ชนะประมูลราคาต้องรับผิดชอบชดเชยใช้เงินส่วนที่ขาดไปนั้น ให้แก่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จนครบถ้วนอีกส่วนหนึ่ง

**ข้อความเดิม** ๙. รถยนต์ที่ไม่มีสมุดคู่มือจดทะเบียนเป็นการขายทอดตลาดตามสภาพโดยขายเป็นเศษเหล็ก ไม่มีการส่งมอบเล่มทะเบียน หรือดำเนินการอื่นใด เกี่ยวกับการจดทะเบียนให้กับผู้ประมูลได้

**แก้ไขเพิ่มเติมข้อความเดิม** ๙. รถยนต์ที่ไม่มีสมุดคู่มือจดทะเบียนเป็นการขายทอดตลาดตามสภาพโดยขายเป็นเศษเหล็ก ไม่มีการส่งมอบเล่มทะเบียน หรือดำเนินการอื่นใด เกี่ยวกับการจดทะเบียนให้กับผู้ประมูลได้ ซึ่งอยู่ในรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งลำดับที่ ๓ และลำดับที่ ๗

๑๐. หลังการประมูลเสร็จสิ้น ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อจะต้องนำหลักฐานใบรับหลักประกันเพื่อเข้าร่วมประมูลมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับหลักประกันคืน สำหรับผู้ชนะการประมูล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง จะคืนให้เมื่อผู้ชนะการประมูลขนย้ายพัสดุทั้งหมดที่ประมูลได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**ข้อความเดิม** ๑๑. ผู้ชนะการประมูลต้องชำระเงินค่าพัสดุที่ประมูลได้เป็นเงินสด ซึ่ง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง จะออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว การรับหรือขนย้ายสิ่งของต้องนำไปเสร็จรับเงินที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง ออกให้ แสดงต่อคณะกรรมการส่งมอบพัสดุ ณ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง เลขที่ ๔๓๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลศาลา อำเภอกะเคา จังหวัดลำปาง เพื่อขอรับพัสดุที่ประมูลได้ และดำเนินการขนย้ายภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งสนองรับราคาจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง เป็นต้น และผู้ชนะประมูลราคาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนย้าย ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่พึงมีทั้งหมดด้วย ในกรณีที่ไม่สามารถขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ออกจากสถานที่เก็บภายในเวลาที่กำหนด ผู้ชนะประมูลราคา ต้องยินยอมให้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง คิดค่าใช้จ่ายสถานที่เก็บพัสดุเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาที่ประมูลได้

**แก้ไขเพิ่มเติมข้อความเดิม** ๑๑. ผู้ชนะการประมูลต้องชำระเงินค่าพัสดุที่ประมูลได้ให้ครบถ้วน ซึ่ง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง จะออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว การรับหรือขนย้ายสิ่งของต้องนำไปเสร็จรับเงินที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง ออกให้ แสดงต่อคณะกรรมการส่งมอบพัสดุ ณ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง เลขที่ ๔๓๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลศาลา อำเภอกะเคา จังหวัดลำปาง เพื่อขอรับพัสดุที่ประมูลได้ และดำเนินการขนย้ายภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งสนองรับราคาจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง เป็นต้น และผู้ชนะประมูลราคา

จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนย้าย ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่พึงมีทั้งหมดด้วย ในกรณีที่ไม่สามารถขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ออกจากสถานที่เก็บภายในเวลาที่กำหนด ผู้ชนะประมูลราคา ต้องยินยอมให้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง คิดค่าใช้จ่ายสถานที่เก็บพัสดุเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาที่ประมูลได้ และหากผู้ประมูลได้ไม่มารับหรือขนย้ายสิ่งของนับถัดจากวันครบกำหนดภายใน ๗ วันทำการที่กำหนดไว้ข้างต้น และให้นับถัดไปอีก ๓๐ วันทำการ จะถือว่าผู้ประมูลรายนั้น ไม่ประสงค์ที่จะรับสิ่งของที่ประมูลได้ในครั้งนั้น กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง จะถือว่าสิ่งของที่ประมูลรายการนั้น เป็นทรัพย์สินของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปางต่อไป และผู้ประมูลไม่สามารถมาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในสิ่งของที่ประมูลได้

๑๒. ในการขายทอดตลาดในครั้งนี้ ห้ามบุคคลที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง และคณะกรรมการของ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง เข้าสู่อาคารหรือใช้ให้บุคคลอื่นเข้าสู่อาคารแทน และผู้ชนะประมูลจะโอนสิทธิประมูลได้ให้แก่ผู้อื่นมิได้ โดยจะต้องชำระเงินและขอรับพัสดุที่ประมูลได้ด้วยตนเอง หากคณะกรรมการขายทอดตลาดตรวจพบและพิจารณาเห็นว่า ผู้เข้าร่วมประมูลมีการตกลงสมยอมต่อกัน หรือมีพฤติการณ์อื่นใดที่ บ่งบอกว่าได้มีการสมยอมกัน หรือเห็นว่าผู้ที่ชนะการประมูลไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง มีสิทธิที่ยกเลิกการประมูลขายทอดตลาดในครั้งนี้ได้ และผู้ชนะประมูลจะเรียกค่าเสียหายหรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้

๑๓. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประมูลพัสดุนี้ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ถ้าเห็นว่าราคาของผู้ชนะประมูลนั้นยังไม่เพียงพอ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง อาจยกเลิกการประมูลนั้นก็ได้ และให้ถือว่า การตัดสินใจของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง เป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น ในกรณีที่คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดได้เสนออนุมัติรับราคาสูงสุดแล้วปรากฏว่าผู้มีอำนาจไม่อนุมัติให้รับราคาสูงสุด หรือสั่งยกเลิกการขายทอดตลาดในครั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง จะคืนเงินมัดจำไม่รวมดอกเบี้ยที่วางไว้ให้แก่ ผู้ชนะประมูลต่อไป และผู้ชนะประมูลจะเรียกค่าเสียหายหรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้

๑๔. ผู้ชนะประมูลมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการประมูลครั้งนี้ทุกประการ หากผู้ชนะประมูลปฏิบัติผิดเงื่อนไขประมูลข้อหนึ่งข้อใด กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง มีสิทธิที่จะยกเลิกการประมูลโดยผู้ชนะการประมูลยินยอมให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ริบเงินที่ชำระไว้แล้ว และผู้ชนะประมูลจะเรียกค่าเสียหายหรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้

๑๕. ผู้ชนะการประมูลราคาขายทอดตลาดจะต้องเป็นผู้จัดหาแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ประมูลเอง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง จะเป็นผู้ออกหนังสือมอบหมายให้ผู้ชนะการประมูลเป็นผู้ดำเนินการแทนเท่านั้น

๑๖. ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลประสงค์ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการประมูลขายทอดตลาดดังกล่าวข้างต้น ให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัสดุ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง เลขที่ ๔๓๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลศาลา อำเภอกาชา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐ โทร.๐-๕๔๒๘-๒๓๕๘ ตามวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ [www.dgr.go.th](http://www.dgr.go.th)

โดยประกาศฉบับนี้...

โดยประกาศฉบับนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง  
ถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลสุ้ราคาซื้อทุกราย ได้ทราบเงื่อนไขการขายทอดตลาดครั้งนี้ และคณะกรรมการดำเนินการ  
ขายทอดตลาดจะได้อ่านให้ฟังก่อนเริ่มต้นการสุ้ราคาในการขายทอดตลาดอีกครั้ง  
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายศักดิ์ฉัตร ศรีวิษา)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล